



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๕ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕



เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี **นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม** และมีประเด็นการพิจารณาที่สำคัญ คือ

พิจารณาศึกษารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพได้พิจารณาศึกษา “รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔” ในประเด็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุม โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมและฝ่ายการข่าวมาให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ (ศป.ข.) นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้แทนจากองค์กรด้านสื่อสารมวลชนและนักข่าวภาคสนาม ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชนด้วย โดยได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้



- การชุมนุมที่ผ่านมาเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กฎหมายกำหนด โดยมีการเรียกร้องในเรื่องความเดือดร้อนทั้งเรื่องการดำรงชีวิตประจำวัน เศรษฐกิจ การเมือง อย่างไรก็ตาม ยังมีการเข้าแทรกแซงจากกลุ่มที่ประสงค์จะให้เกิดความรุนแรงด้วยการยุยงและปลุกปั่น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลือกใช้มาตรการและแนวทางในการดูแลรักษาความปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด
- สตช. ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการดูแลการชุมนุมสาธารณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการใช้สิทธิการชุมนุมสาธารณะให้มีความสอดคล้องกับกติกา ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง นอกจากนี้ได้จัดทำคู่มือหลักสูตรการเจรจาต่อรองเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีการถอดบทเรียนและการปรับรูปแบบการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อลดความตึงเครียดและการแสดงออกถึงการไม่เผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุม เพื่อลดความรุนแรง

- ปัจจุบันสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลดน้อยลง เนื่องจากถูกกำกับการมองเห็นโดยแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ เช่น Line Facebook Tiktok YouTube เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ข้อมูลที่ผู้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลได้เห็นจะเป็นข่าวสารที่ได้รับความนิยมหรือข่าวที่มีการแชร์เป็นจำนวนมาก ในขณะที่สื่อมวลชนมีการนำเสนอข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์จะถูกปิดกั้นด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว คณะกรรมการเห็นว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ จะมีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน จึงจำเป็นต้องมีกลไกเฝ้าระวังแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความระมัดระวังไม่ให้มีการนำเสนอภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับผู้ใช้แพลตฟอร์ม

พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะสำคัญ คือ การออกกฎกระทรวงตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการรวบรวมข้อเท็จจริง เพื่อพิสูจน์ถึงการเป็นผู้เสียหาย หรือการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ควรมีการกำหนดนิยามและขอบเขตของความหมายที่ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ อันจะส่งผลให้บุคคลได้รับการดูแลสิทธิที่ตนพึงมีตามร่างพระราชบัญญัตินี้ อย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะได้นำเสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกตต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป



สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน

คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้เดินทางไปศึกษา ณ ด้านศุลกากร สะเดา และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ภาค ๔ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้พบสภาพปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ดังนี้



- ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบและรับรองสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ได้แก่ (๑) ปัญหาศักยภาพด้านเครื่องมือในการตรวจสอบและรับรองสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งระยะเวลาในการตรวจสอบ (๒) ปัญหากฎหมายที่ใช้บังคับไม่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และ (๓) ปัญหาสถานที่ทำงานของด่านอาหารและยา สะเดา และด่านตรวจพืชสะเดาคับแคบ



- ปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม คือ ปัญหาการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน เนื่องจากการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินจะต้องมีการดำเนินการพร้อมกัน โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันกรมทางหลวงได้มีหนังสือแจ้งให้ บริษัท โทรคมนาคมฯ รับทราบแล้วว่า มีจุดใดบ้างที่จะต้องมีการนำสายสื่อสารขึ้นมา และจะต้องมีการชำระค่าใช้จ่ายให้แก่กรมทางหลวง คณะอนุกรรมการจึงมีข้อกังวลว่า บริษัทโทรคมนาคมอาจจะผลักภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจะได้พิจารณาสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่ได้รับทราบจากการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้

